

01 Nguồn Gốc Của điều ác

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

1 Hãy nghĩ về một trong những điều bí ẩn nhất tồn tại trên thế giới mà con người đã cố gắng rất nhiều để hiểu
2 được. Đó là bí ẩn về điều ác. Làm thế nào mà điều ác bắt đầu ở trong một thế giới đã được dựng nên trọn
3 vẹn bởi một Thượng Đế tốt lành đầy sự khôn ngoan? Tại sao Thượng Đế đã cho phép điều ác tồn tại và lan
4 rộng đến vậy? Tại sao điều ác chiếm ưu thế ở mọi phần của thế giới? Tại sao có quá nhiều bệnh tật...nghèo
5 đói...khổ sở? Chẳng lẽ Thượng Đế không muốn giúp chúng ta hay sao? Tại sao lại có điều ác? Có phải bởi
6 vì Thượng Đế không thể kiểm soát nổi? Rất nhiều khi chúng ta thấy con người ở nhiều nơi trên thế giới chịu
7 khổ sở theo nhiều cách khác nhau và khiến lòng chúng ta cảm thương. Vậy một Thượng Đế đầy lòng thương
8 xót thì sẽ cảm thấy thế nào? Có một câu trả lời cho câu hỏi tại sao Thượng Đế đã để cho điều ác tồn tại.

9
10 Bây giờ trước khi đi xa hơn, tôi cần phải hiểu rằng lập luận của con người không thể cho tôi biết Thượng Đế
11 là Đấng như thế nào...cũng giống như một con mèo không thể hiểu được về con người, bởi vì trong cấp độ
12 của tạo vật con người cao cấp hơn con mèo. Tương tự như thế tôi không thể hiểu Thượng Đế. Nếu một con
13 mèo muốn hiểu về một con người thì con người phải giải thích cho con mèo đó, dạy con mèo đó. Tương tự,
14 nếu tôi sử dụng tâm trí của tôi để cố gắng hiểu Thượng Đế thì cũng bất khả thi như con mèo đang cố gắng để
15 tự hiểu con người. Điều đó là không thể được. Tôi buộc phải để Thượng Đế bày tỏ về Ngài cho tôi biết. Và
16 đó là những điều tôi đọc được trong Kinh thánh. Thượng Đế đã bày tỏ chính Ngài cho tôi trong Kinh thánh.
17 Và trong Kinh thánh tôi biết về một Thượng Đế vui thích khi có được một mối quan hệ cá nhân với từng con
18 người trên mặt đất. Ngài vô cùng quan tâm hứng thú với từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi.

19
20 Thượng Đế đầy sự khôn ngoan. Ngài có mọi quyền lực. Ngài biết tất cả mọi điều. Ngài biết tương lai và
21 Ngài hoàn toàn kiểm soát được cả cõi vũ trụ...không chỉ là trái đất này nhưng cả cõi vũ trụ với hàng tỉ tỉ
22 ngôi sao trong đó. Ngài hoàn toàn thánh khiết. Tôi không thể nào hiểu được sự thánh khiết của Ngài. Ngài
23 có tình thương yêu vô hạn...đầy tình thương yêu...tốt lành trọn vẹn. Và tình thương yêu của Thiên Chúa
24 hoàn toàn không chút ích kỷ. Rất nhiều khi tình thương yêu tôi thấy trên đất là tình thương yêu ích kỷ chứ
25 không phải tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Ngài hoàn toàn không có một chút ích kỷ.

26
27 Và ngay từ ban đầu...từ khi Ngài sáng tạo nên loài người, Thượng Đế đã muốn chia sẻ niềm vui của Ngài và
28 niềm hạnh phúc của Ngài với những người khác và với tôi. Thực chất, đây là lý do Ngài đã tạo dựng nên
29 những loài có sự sống (bao gồm cả loài vô hình và hữu hình). Và trước khi Ngài sáng tạo nên loài người,
30 chúng ta đọc trong Kinh thánh rằng Thượng Đế đã sáng tạo nên hàng triệu các thiên sứ. Một lần nữa, mục
31 đích của Ngài là chia sẻ niềm vui và sự vinh quang của Chúa với tất cả bọn họ. Sự sáng tạo nên thiên sứ xảy
32 ra rất lâu trước khi Ngài tạo dựng nên loài người. Nhưng có một điều...khi Thượng Đế tạo dựng nên các
33 thiên sứ, Ngài đã tạo dựng họ có ý chí tự do.

34
35 Khi Thượng Đế tạo nên các ngôi sao, các hành tinh Ngài không tạo nên chúng có ý chí tự do. Ví dụ các hành
36 tinh xoay quanh mặt trời của nó đúng chu kỳ thời gian một cách hoàn hảo. Chúng không bao giờ trượt ra
37 khỏi quỹ đạo. Chúng vẫn xoay như thế từ rất lâu rồi. Và chúng chưa bao giờ không tuân theo những định
38 luật Thượng Đế đã thiết lập cho chúng. Mỗi một ngôi sao trong cõi vũ trụ xoay trong một quỹ đạo được thiết
39 lập bởi Chúa Trời. Trái đất xoay quanh trục của mình, chia thời gian một cách chính xác...trong sự tuân theo
40 mệnh lệnh của Thượng Đế một cách hoàn hảo.

41
42 Nhưng khi nói đến các thiên sứ và khi nói đến loài người, Thượng Đế đã tạo dựng chúng ta có ý chí tự do.
43 Nói cách khác, Thượng Đế đã tạo nên các thiên sứ và loài người có quyền tự do lựa chọn, hoặc tuân theo
44 Thượng Đế hoặc không tuân theo. Điều này khác với các hành tinh và các ngôi sao, khác với cây cối và thực
45 vật mà tôi thấy...

46
47 Thực vật tăng trưởng. Chúng tuân theo các định luật tự nhiên Đức Chúa Trời đã đặt vào trong chúng. Chúng
48 không có quyền tự do lựa chọn. Vì thế một cái cây, một loài thực vật không bao giờ có thể trở nên ác độc. Vì
49 thế một ngôi sao không thể trở nên ác. Một hành tinh không thể trở nên ác. Tại sao lại vậy? Tại sao chúng
50 không bao giờ trở nên ác? Bởi vì chúng không có quyền tự do lựa chọn. Dù cây cối và thực vật có thể mang
51 đến nhiều điều tốt lành cho tôi là bởi Thượng Đế đã tạo nên chúng như thế, còn chúng không có quyền tự do

01 Nguồn Gốc Của điều ác

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

52 lựa chọn. Một hành tinh tự nó không thể làm cái gì tốt...một ngôi sao, một cái cây cũng vậy. Một cái cây
53 tăng trưởng theo những định luật tự nhiên đã đặt bên trong nó và nó không có quyền lựa chọn. Vì thế tôi có
54 thể nói rằng những sinh vật sống này không có quyền lựa chọn...những phần này của tạo vật như các ngôi
55 sao, hành tinh, cây cối...chúng không thể làm điều lành hoặc điều dữ.

56
57 Giống như việc tôi sở hữu một con robot...một con robot được lập trình trong nhà tôi. Tôi có thể lên chương
58 trình cho nó mang cho tôi đôi dép, mang cho tôi tờ báo...thậm chí có thể pha một cốc café cho tôi. Tôi có
59 thể lập trình nó làm nhiều việc, nhiều thứ. Nhưng một con robot thì không có chút cảm xúc nào cả. Nếu tôi
60 lập trình nó chính xác thì nó sẽ làm y theo từng việc tôi muốn nó làm. Nó sẽ không bao giờ không nghe lệnh
61 tôi.

62
63 Thượng Đế đã có thể tạo nên con người giống như thế. Đó là tạo nên con người không bao giờ làm gì sai trái
64 được. Chúng ta sẽ tự động vô tri vô giác như con robot tuân lệnh Thượng Đế máy móc trong mọi việc.
65 Nhưng Thượng Đế không muốn có loài người giống như vậy. Họ sẽ không thể nào làm con cái của Ngài.
66 Những con robot không thể trở thành con tôi dù chúng có tuân lệnh tôi đi chăng nữa. Nếu có bất kỳ người
67 cha nào nói, “Ta thà có đứa nghịch ngợm, không chịu nghe lời mình còn hơn một con robot vâng lệnh.” Thì
68 Thượng Đế cũng vậy. Các bạn có biết tại sao bất kỳ một người cha nào cũng cảm giác như thế hay không?
69 Bạn có biết tại sao những con robot không mang lại niềm vui cho một cặp vợ chồng hiếm muộn hay không?
70 Bởi vì chúng ta được tạo dựng giống như Thượng Đế (tính cách, cảm xúc, sự lựa chọn, khả năng làm quyết
71 định...). Chúng ta có chút gì đó bản chất của Thượng Đế. Cũng như cặp vợ chồng mong mỏi có con cái thì
72 chúng ta cũng vậy. Chúng ta không bao giờ hạnh phúc cũng những cái máy được. Chúng ta không bao giờ
73 hạnh phúc cùng những cái máy biết nghe lời. Chúng ta muốn có con cái. Và tại đây tôi thấy được tâm lòng
74 của Thượng Đế. Ngài cũng thích thú nơi con cái của Ngài.

75
76 Và con cái, khi tôi nghĩ về con cái...con cái có thể trở nên không vâng lời. Chúng có thể mang đến rất nhiều
77 chuyện gây buồn lòng chúng ta. Tại đây, tôi thấy lý do tại sao Thượng Đế đã tạo nên các thiên sứ và con
78 người sống có ý chí tự do mà không giống các ngôi sao và hành tinh. Đó là điều đầu tiên tôi cần hiểu.

79
80 Yếu tố cốt lõi đầu tiên để một người có thể là loài có đạo đức đó là phải có ý chí tự do. Và nếu tôi không có
81 ý chí tự do tôi không thể trở thành một loài đạo đức được. Yếu tố cốt lõi thứ hai đó là lương tâm. Có gì đó
82 trong tôi mách bảo cho tôi biết đâu là đúng đâu là sai. Vì thế có hai điều mà tôi cần. Đó là những gì tôi nhìn
83 thấy trong chính mình. Tôi có một ý chí tự do và tôi có một lương tâm.

84
85 Các loài chim, muông thú cũng có một ý chí tự do. Theo nghĩa như vậy, chúng hơn là những cái cây, ngôi
86 sao vì chúng có thể lựa chọn. Một con chó có thể chọn hoặc vâng lời tôi hoặc không. Nhưng chúng vẫn chưa
87 phải là loài có đạo đức. Chúng không có quan niệm về đạo đức...một con chó...con chim, hay con sư tử bởi
88 vì chúng không có lương tâm dù chúng có ý chí tự do. Và đó là lý do muông thú không bao giờ trở nên tội
89 lỗi hay thánh khiết bởi vì chúng không có một lương tâm. Chúng không bao giờ có thể trở thành con cái của
90 Thượng Đế. Một con chó không thể trở thành con cái của Thượng Đế vì nó không có lương tâm. Tôi có thể
91 huấn luyện một con chó trong một thời gian và dạy nó những điều nhất định về những gì nó cần làm và
92 những gì nó không được làm. Nhưng điều ấy không xuất phát từ một lương tâm từ bên trong nó. Nó làm vậy
93 chỉ bởi được huấn luyện bên ngoài. Giống với việc lập trình một cái máy tính, dạy một cái máy tính bằng
94 việc lập trình cho nó làm những việc nhất định theo những cách nhất định...chúng ta huấn luyện chó cũng
95 vậy. Nhưng khi nói đến loài người thì tất cả chúng ta đều có lương tâm.

96
97 Và trước khi Thượng Đế tạo nên loài người, Ngài tạo nên tất cả các thiên sứ. Ngài tạo nên hàng triệu thiên
98 sứ. Và họ được tạo nên có ý chí tự do. Giữa các thiên sứ, có một thiên sứ lãnh đạo. Tên thiên sứ đó là
99 Lucifer. Kinh thánh nói trong Sách Ê-xê-chi-ên chương 28 từ câu 12 đến câu 15 rằng thiên sứ đó được tạo
100 dựng khôn ngoan, đẹp đẽ hoàn hảo và được ban cho một vị trí cao trọng. Dần dần nó bắt đầu có ý nghĩ và
101 tham vọng không tốt. Điều này đã xảy ra như thế nào? Bởi vì nó có một ý chí tự do. Từ ý chí tự do, điều ác
102 bắt đầu xuất hiện trong cõi vũ trụ này. Không chỉ những ý nghĩ của Lucifer là xấu xa, nó còn có tư tưởng

01 Nguồn Gốc Của điều ác

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

103 kiêu ngạo... nổi loạn, bất mãn với vị trí Thượng Đế đã ban cho nó. Cho đến lúc này cõi vũ trụ vẫn hoàn toàn
104 trong sạch. Nhưng lúc này, điều ác đã ngược đầu lên trong lòng của một kẻ mà Thượng Đế đã tạo dựng.

105
106 Và đó là cách mà điều ác bước vào trong thế giới. Trước tiên điều ác này ở trong lòng của Lucifer – thiên sứ
107 trưởng và điều ác đã không thể hiện chính nó ra bên ngoài theo bất kỳ cách nào. Xin hãy hiểu, điều ác luôn
108 bắt đầu từ trong lòng. Thậm chí một âm mưu giết người cũng được kẻ đó toan định trong lòng. Từ trong
109 lòng mà xuất hiện hành động. Và với Lucifer cũng vậy. Nhưng khi điều này vừa xuất hiện trong lòng
110 Lucifer thì Thượng Đế đã thấy được điều ấy. Ngài có thể nhìn thấy lòng của một con người. Và Thượng Đế
111 đã đuổi Lucifer khỏi trước mặt Ngài. Tôi học được một bài học ở đây. Đó là Đức Chúa Trời ghét điều
112 ác... nhưng khi Ngài tạo nên một loài có đạo đức Ngài đã ban cho loài đó một ý chí tự do. Và đây chính là
113 nguồn gốc điều ác.

114
115 Bây giờ tôi muốn tiếp tục xem xét điều này bởi vì có một giải pháp mà Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa
116 Jêsus Christ. Tôi muốn nghĩ về điều này rộng hơn. Nhưng bây giờ hãy để tôi nhắc lại một lần nữa. Điều ác
117 không nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúa Trời. Ngài đã biết điều ác vẫn diễn ra, Ngài cho phép nó, Ngài để
118 nó diễn ra và Ngài cũng đã chuẩn bị trước một giải pháp xử lý nó. Giải pháp ấy nằm trong Đức Chúa Jêsus
119 Christ.